

KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số /TB - UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang)

TT	Tên cơ quan, đơn vị	Số lượng chỉ tiêu	Vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận	Chức danh nghề nghiệp	Trình độ	Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác
I	Cấp học Mầm non	07				
1	Trường Mầm non Hoa Phượng	01	Kế toán viên trung cấp	Hạng IV trở lên	Cao đẳng trở lên	Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
2	Trường Mầm non Hoa Sen	01	Kế toán viên trung cấp	Hạng IV trở lên	Cao đẳng trở lên	Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
3	Trường Mầm non Nông Tiến	01	Kế toán viên trung cấp	Hạng IV trở lên	Cao đẳng trở lên	Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
4	Trường Mầm non Phú Lâm	01	Giáo viên mầm non	Hạng III trở lên	Cao đẳng trở lên	Giáo dục mầm non; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
5	Trường Mầm non Tân Hà	01	Kế toán viên trung cấp	Hạng IV trở lên	Cao đẳng trở lên	Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
6	Trường Mầm non Ý La	01	Kế toán viên trung cấp	Hạng IV trở lên	Cao đẳng trở lên	Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Giáo viên mầm non	Hạng III trở lên	Cao đẳng trở lên	Giáo dục mầm non; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
II	Cấp học Tiểu học	05				
1	Trường Tiểu học Đội Cấn	01	Giáo viên Tiểu học dạy Thể dục	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao, Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
2	Trường Tiểu học Nông Tiến	01	Giáo viên Tiểu học dạy Tin học	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành Tin học, Toán - Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Kế toán viên trung cấp	Hạng IV trở lên	Cao đẳng trở lên	Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
3	Trường Tiểu học Bình Thuận	01	Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh hoặc Đại học Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
4	Trường Tiểu học Trường Thành	01	Giáo viên Tiểu học dạy Văn hoá	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Giáo dục Tiểu học; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

TT	Tên cơ quan, đơn vị	Số lượng chỉ tiêu	Vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận	Chức danh nghề nghiệp	Trình độ	Ngành, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác
III	Cấp học Trung học cơ sở	07				
1	Trường Trung học cơ sở An Tường	01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Lịch sử	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Lịch sử, Lịch sử - Giáo dục công dân, Văn - Sử hoặc ngành Lịch sử có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
2	Trường Trung học cơ sở Kim Phú	01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Ngữ văn	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Toán học	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý, Toán - Tin ứng dụng hoặc ngành Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý, Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
3	Trường Trung học cơ sở Nông Tiến	01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Ngữ văn	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
4	Trường Trung học cơ sở Phú Lâm	01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Toán học	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý, Toán - Tin ứng dụng hoặc ngành Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý, Toán - Tin ứng dụng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Tiếng Anh	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh hoặc Đại học Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
07	Trường Trung học cơ sở Trần Phú	01	Giáo viên Trung học cơ sở dạy Địa lý	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Sư phạm Địa lý, Địa - Giáo dục công dân, Văn - Địa hoặc ngành Địa lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
IV	Sự nghiệp khác	02				
1	Trung tâm phát triển quỹ đất	01	Giám đốc (tiếp nhận để bổ nhiệm)	Hạng III và tương đương trở lên	Đại học trở lên	Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
2	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và thể thao	01	Nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ	Hạng III trở lên	Đại học trở lên	Quản lý văn hóa; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
Tổng cộng		21				